

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **4943**/UBND-TCĐ

Đắk Nông, ngày **16** tháng 10 năm 2019

V/v giải quyết, trả lời kiến nghị,
phản ánh của cử tri

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 58/ĐDBQH-VP ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc đề nghị trả lời ý kiến và giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiến hành kiểm tra, rà soát kiến nghị của cử tri (chi tiết tại phụ lục kèm theo), khẩn trương xử lý và trả lời trực tiếp cho cử tri được biết. Đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản cho UBND tỉnh (thông qua Ban Tiếp công dân) và gửi file mềm (word) về hộp thư điện tử: td.ubnd@daknong.gov.vn trước **ngày 22/10/2019**.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn (đôn đốc);
- Lưu: VT, TH, TCD (H).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



(Handwritten signature in blue ink)

Trần Văn Điều

Phụ lục:

GIAO NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV

(Kèm theo Công văn số ~~4942~~ UBND-TCD ngày 16 tháng 10 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Đề mục, nội dung	Đơn vị giải quyết, trả lời	Phòng thẩm định
	I. Lĩnh vực giao thông:		
1	Cử tri Trần Văn Thanh, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp kiến nghị: Theo thông báo của chủ đầu tư dự án tuyến đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê đến với nhân dân trên địa bàn thôn tại khu vực các thôn Quảng Bình, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng có nhiều đoạn đã hạ cấp hơn 03m, nhưng lại tiếp tục hạ cấp 02m, do đó nhà dân ở trên cao rất chông chênh so với mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan và chủ đầu tư điều tra rõ hiện trạng và có phương án hỗ trợ phù hợp giúp người dân thuận tiện trong giao thông, tránh xảy ra những tai nạn không đáng có	BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND huyện Đắk R'lấp	KTN
2	Cử tri Nguyễn Ngọc Thiệu, thôn 8, xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song: Đề nghị các cơ quan chuyên môn cần quan tâm, nâng cấp đường Tỉnh lộ 6, xã Năm N'Jang và đoạn đường bon Bu Đốp, xã Đắk N'Drung giáp thôn 8, xã Năm N'Jang để thuận lợi trong việc phát triển kinh tế ở địa phương	Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Đắk Song	KTN
3	Cử tri Hà Quang Trung, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, kiến nghị: Đường giao thông luôn được Nhà nước quan tâm đầu tư, nhưng khi làm xong đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị Nhà nước khi hoàn thành cần phải kiểm tra chất	Sở Giao thông vận tải	KTN

	lượng hơn nữa, để đảm bảo.		
4	Cử tri Mai Văn Thanh, thị trấn EaTling, huyện Cư Jút: Đề nghị cơ quan chức năng sớm giải tỏa nhà sách ở Ngã tư chợ đoạn đầu đường Phạm Văn Đồng, gây khuất tầm nhìn, ảnh hưởng giao thông ra vào tắc nghẽn, cử tri đã kiến nghị nhiều lần qua các đợt tiếp xúc trước nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cử tri cũng phản ánh đường Hùng Vương (đường Quốc lộ 14) đoạn đi qua tổ dân phố 4, 5 thị trấn EaTling, cứ mưa lớn là ngập nhiều ngày, xuất hiện nhiều ổ gà gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây và nguy hiểm cho người đi lại. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa chữa, làm đường, vét mương để người dân đi lại được an toàn.	Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Cư Jút	KTN
5	Cử tri các xã Trúc Sơn, Cư Knia, Đăk D'rông, huyện Cư Jút tiếp tục kiến nghị: Con đường liên xã đi từ Trúc Sơn vào Cư Knia qua Đăk D'rông qua Đăk Wil qua Nam Dong đã xuống cấp trong nhiều năm qua, khó khăn cho người dân đi lại; kiến nghị nhiều cấp, nhiều lần; chỉ được trả lời khi có kinh phí sẽ làm, là chưa thỏa đáng, nhân dân rất bức xúc. Yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, khắc phục triệt để đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân. Đề nghị tỉnh quan tâm, sớm bố trí nguồn kinh phí để xây dựng tuyến đường liên xã này.	UBND huyện Cư Jút	KTN
	IV. Lĩnh vực điện:		
6	Cử tri Phạm Minh Yên, thôn Quảng Hòa, xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R'lấp kiến nghị: Tại địa bàn thôn Quảng Hòa, xã Nghĩa Thắng có hơn 43 hộ dân đang tự kéo điện bằng các trụ tạm bợ, đường điện dân sinh nhân dân tự kéo không đảm bảo an toàn; Điện lực huyện Đăk R'lấp và các ngành liên quan, chính quyền xã đã phối hợp khảo sát trong năm 2018, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được hỗ trợ hạ trạm biến thế, xây dựng lưới điện an toàn. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ kéo điện cho 43 hộ dân nói trên	Điện lực Đăk Nông, UBND huyện Đăk R'lấp	KTN

	giúp người dân yên tâm sinh hoạt và phát triển sản xuất. .		
	III. Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường:		
7	<p>Cử tri Trần Đăng Báo, thôn Quảng Tiến, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, kiến nghị: Ngày 02 tháng 8 năm 2019, gia đình có đến Văn phòng Tổ một cửa của huyện để đăng ký cấp quyền sử dụng đất, được bộ phận Tổ một cửa tiếp nhận có phiếu hẹn trả kết quả là 30 ngày kể từ ngày đăng ký (ngày đăng ký 02/8/2019 đến ngày 02/9/2019 là trả kết quả) nhưng đến thời điểm đã hơn 1 tháng vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Nhiều lần gia đình có liên hệ đến bộ phận Tổ một cửa để được trả lời và yêu cầu cấp Giấy chứng nhận cho gia đình; cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai điện thoại hẹn ông để tiến hành đo đạc, nhưng cán bộ đo đạc thường xuyên thất hứa, để gia đình phải nhiều lần chờ đợi, đến thời điểm này (24/9) vẫn chưa đo đạc lại phần đất cho gia đình, để thực hiện thủ tục cấp quyền sử dụng đất. Ở đây thể hiện thái độ, trách nhiệm xem thường nhân dân, có hành vi trốn tránh, những nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức được giao quyền. Đề nghị UBND huyện Đắk R'lấp xem xét thái độ phục vụ của cán bộ phụ trách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nói trên; đề nghị kịp thời cấp quyền sử dụng đất cho người dân theo yêu cầu, đúng quy định pháp luật.</p>	UBND huyện Đắk R'lấp	KTN
8	<p>Cử tri Nguyễn Quang Tích, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, kiến nghị: Đất của gia đình khai hoang từ năm 1984 (gần địa phận Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành), gia đình đã nhiều lần đề nghị cấp quyền sử dụng đất, nhưng vẫn chưa được cấp và trên phần đất của gia đình ông Đức, cán bộ địa chính xã ông Nguyễn Hữu Dũng đã làm thủ tục hồ sơ tách ra nhiều lô và cấp cho những hộ gia đình khác. Đề nghị cấp có thẩm quyền can thiệp xử lý triệt để tranh chấp, xử lý trách nhiệm</p>	UBND huyện Đắk R'lấp	KTN

	cán bộ vi phạm và cấp quyền sử dụng đất cho gia đình đảm bảo đúng quy định pháp luật.		
9	Cử tri Nguyễn Duy Mễ, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, kiến nghị: Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định đình chỉ 02 cơ sở chế biến mủ cao su (cơ sở Mỹ Dung và Thanh Đức) vì gây ô nhiễm môi trường cho khu vực dân cư, chỉ có cơ sở Mỹ Dung chấp hành, còn cơ sở Thanh Đức vẫn hoạt động, gây ô nhiễm nặng môi trường tại địa bàn thôn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Đắk R'lấp có kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm việc hoạt động chế biến mủ cao su của cơ sở Thanh Đức.	Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đắk R'lấp	KTN
	IV. Về bồi thường, giải phóng mặt bằng:		
10	Cử tri Nguyễn Văn Khương, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, kiến nghị: Ngày 15/5/2019 gia đình có đơn gửi Sở Giao thông vận tải và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đắk Nông, về việc gia đình ông có hồ nước dùng để tưới cà phê, hồ tiêu và sầu riêng, chiều rộng 5m, chiều dài 40m. Đơn vị thi công đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê xây dựng công mương thoát nước chảy xuống hồ nước của gia đình làm cho bờ chắn hồ nước bị vỡ ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của gia đình (xã Nghĩa Thắng có lập biên bản xác minh hiện trạng bị ảnh hưởng). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư xem xét giải quyết cho gia đình để có nguồn nước sử dụng phục vụ sản xuất.	BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	KTN
11	Cử tri Trần Thị Hà, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, kiến nghị: Khi triển khai dự án Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã lấy hồ nước tưới của người dân để rửa quặng phục vụ cho hoạt động khai thác, làm cho nhân dân tại khu vực này không có nước tưới cho cây trồng. Công ty đã múc hồ, tạo mương nước để lấy nước tưới cho nhân dân; nhưng trong thời gian qua, việc múc đất cộng thêm mưa lớn kéo dài nên đã làm sụt lún, dẫn đến sạt lở đất	Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đắk R'lấp	KTN

	và cây trồng với diện tích hơn 0,5 ha của dân. Chính quyền xã đã lập biên bản khảo sát hiện trạng thiệt hại. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với công ty để sớm bồi thường thiệt hại cho dân.		
	V. Về chế độ chính sách:		
12	Cử tri Đoàn Văn Nhiệm, thôn Quảng Bình và cử tri Lê Đình Lâm, thôn Quảng Lợi, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, kiến nghị: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã, thôn, bon, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Quan điểm, mục tiêu chỉ đạo của Tỉnh ủy tổ chức tinh giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bon, tổ dân phố được bố trí tối đa không quá 05 người. Như vậy tương ứng với số lượng công việc ngày càng một nhiều thêm cho thành viên phụ trách không chuyên trách ở thôn, bon, tổ dân phố, nhưng mức phụ cấp cho đối tượng này là rất thấp (Trưởng ban công tác Mặt trận mức phụ cấp 487.000đ, phụ cấp kiêm nhiệm thêm là 30%) không đảm bảo và tương xứng với yêu cầu công việc đặt ra. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông cần có sự điều chỉnh phù hợp về chế độ phụ cấp cho đội ngũ công tác ở thôn, bon, tổ dân phố.	Sở Nội vụ	NC-KSTT HC
	VI. Về lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi:		
13	Cử tri Đoàn Văn Nhiệm, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, kiến nghị: Thực trạng, nông sản trên địa bàn xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông do phương thức canh tác của người dân còn chưa khoa học, chạy theo giá cả thị trường hiện tại, chưa tính đến phương án lâu dài, dẫn đến nhiều hộ dân khi sản phẩm nông sản được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa và hiện trạng giá cả hàng nông sản (như tiêu, cà phê, điều) rất thấp, thu không bù được chi, rất nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	KTN

	<p>tay nợ chồng chất. Để khắc phục những tình trạng trên, người dân mong muốn các ngành chức năng của tỉnh có những giải pháp hiệu quả trong việc quy hoạch diện tích cây công nghiệp, lựa chọn những cây chủ lực tạo ra thương hiệu cho hàng nông sản và các sản phẩm sạch đạt chất lượng cao, đồng thời tạo nguồn bao tiêu sản phẩm đầu ra ổn định cho nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giúp người dân ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.</p>		
14	<p>Cử tri Võ Thị Lan, thôn Boong Ring, xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song: Đề nghị các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Đắk Song.</p>	<p>Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</p>	KT-TH
15	<p>Cử tri Trần Văn Biện, thôn 7, xã Năm N'Jang, huyện Đắk Song kiến nghị:</p> <p>+ Công tác giao đất, giao rừng cảnh quan dọc Quốc lộ 14 còn buông lỏng trong việc quản lý, có hành vi bao che cho một số tổ chức, cá nhân; trong đó có một số đối tượng khai thác diện tích rừng thông tại thôn 11, xã Năm N'Jang để lấy đất bán cho doanh nghiệp. Đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công tác quản lý và bảo vệ rừng ngày càng chặt chẽ hơn</p> <p>+ Hiện nay một số diện tích đất rừng tại khu vực Công ty Hoàng Nguyên, tổ dân phố 8, thị trấn Đức An vẫn được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đắk Song</p>	KTN
16	<p>Cử tri Đoàn Văn Nhiệm, thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp kiến nghị: Theo thông tin từ người dân báo cáo, qua số liệu thông kê của Ban tự quản thôn, hiện trạng trên địa bàn thôn Quảng</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển</p>	KTN

	Bình có hơn 53 ngàn trụ tiêu của người dân vào thời điểm cho thu hoạch đã bị chết (ước tính diện tích thiệt hại gần 45 ha). Trong đó, có nhiều hộ chủ yếu canh tác từ cây hồ tiêu rất khó khăn, có những hộ còn phải vay nợ thêm Ngân hàng Nhà nước để khắc phục hậu quả, nhưng đến thời điểm không xử lý được tình trạng tiêu chết hàng loạt, làm cho kinh tế của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh cần lập kế hoạch để thống kê điều tra rõ hiện trạng và đề xuất Chính phủ xem xét đưa ra những chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng.	nông thôn, UBND huyện Đăk R'lấp	
	VII. Lĩnh vực pháp luật		
17	Cử tri Trần Văn Khoa, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, kiến nghị: Nhà nước cần tăng cường hơn nữa về công tác an ninh. Vì hiện nay nhân dân rất lo lắng các tệ nạn như: giết người, buôn bán ma túy... ngày càng xảy ra nguy hiểm nghiêm trọng. Đề nghị nhà nước quan tâm hơn về vấn đề an ninh, trật tự.	Công an tỉnh, UBND huyện Đăk Mil	NC-KSTT HC
	VIII. Lĩnh vực tín dụng:		
18	Cử tri Đặng Văn Quyền, thôn 1, xã Cư Knia, huyện Cư Jút kiến nghị: Người nông dân vay mượn ngân hàng làm kinh tế, đầu tư làm rẫy, trồng tiêu thua lỗ do giá tiêu hạ xuống quá thấp, thu không đủ chi, đến hạn nông dân không có tiền trả ngân hàng. Hầu hết thanh niên, đàn ông phải đi làm ăn xa để trả nợ lãi. Cử tri kiến nghị lên cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện, làm việc với ngân hàng để xin cho người dân được gia hạn khoản tiền đã vay.	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đăk Nông	KT-KH
	IX. Một số ý kiến khác		
19	Cử tri Lầu Văn Xi, thôn 9, xã Cư Knia, huyện Cư Jút kiến nghị: Mong muốn của 114 hộ dân đồng bào dân tộc người Mông ở thôn 9 không muốn nhập khẩu về xã Đăk R'la, vì đoạn đường từ thôn 9, xã Cư Knia về Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đăk R'la quá xa (40km), hiện nay do điều kiện kinh tế khó khăn, đất đai xấu, giá cả nông sản lại bấp bênh nên thanh niên và đàn ông trong làng đã đi làm ăn xa, ở nhà chỉ còn	Sở Nội Vụ, UBND huyện Cư Jút	NC-KSTT HC

	<p>người già, phụ nữ và trẻ em, rất khó khăn trong việc đi làm các thủ tục hành chính, bảo hiểm... Ngày 15/5/2019 vừa qua Công an xã Đăk R'la đã xuống làm việc đổi sổ hộ khẩu cho người dân, nhưng tất cả 114 hộ dân đều không nhất trí chuyên, mong muốn được ở lại thuộc thôn 9, xã Cư Knia như trước. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân.</p>		
20	<p>Các tiểu thương chợ Nghĩa Thắng, huyện Đăk R'Lấp, kiến nghị: Việc kinh doanh, buôn bán gặp rất nhiều khó khăn vì tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, mua bán tự phát bên ngoài chợ rất nhiều, nên không có khách hàng vào trong chợ để mua bán. Các tiểu thương kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần sắp xếp, quy hoạch lại chợ cho phù hợp, xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán tự phát bên ngoài khuôn viên chợ để bảo vệ quyền lợi của những tiểu thương bên trong chợ cũng như đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.</p>	<p>UBND huyện Đăk R'Lấp,</p>	<p>KTN</p>
	<p>Tổng cộng 20 nội dung</p>		